

ANG 10 ENIGMA

Na may diin sa mga Kasulatan ng mga Abrahamikong Relihiyon

©2024 Shawn Jipp

- PAGDURUSA AT MASAMANG GAWA:** Itinuturo ng Kristiyanismo na ang Diyos ay omniscient, omnipotent, at mahal na mahal, na nagpapakita ng walang hangganang habag. Gayunpaman, ang hindi maikakailang pagkakaroon ng pagdurusa sa mundo ay nagtatanong sa hindi bababa sa isa sa mga katangiang ito ng Diyos. Sa Bibliya, ang isang sinasabing mapagpala na Diyos ay nalunod (sumugpo) sa buong sangkatauhan maliban sa 8 tao sa tinatawag na pandaigdigang baha dahil sinasabi sa Genesis 6:6-10 na siya ay nagdalamhati sa paglikha sa mga tao. Nakuha ni Noe ang biyaya sa paningin ng Diyos at umaasa ang Diyos na ang bersyon 2 ng sangkatauhan ay magiging mas mabuti, ngunit hindi ito nangyari. Ang bersyon na ito ng Diyos ay hindi mukhang perpekto, hindi alam ang hinaharap, o kahit na paano matuto mula sa KANYANG mga pagkakamali sa paggawa ng bersyon 1 ng sangkatauhan.
- HINDI NASAGOT NA MGA PANALANGIN:** Ang salot na buboniko ay pumatay ng higit sa 25 milyong tao sa Europa noong ika-14 na siglo. Ang mga Kristiyanong ito ay nanalangin. Gayunpaman, nagkaroon ng katahimikan. Sa panahon ng Holokaus, 6,000,000 mga Hudyo ang nanalangin sa Diyos para sa kanilang kaligtasan ngunit naging biktima. Gayunpaman, nagkaroon ulit ng katahimikan. Bawat araw, 25,000 tao sa planetang Lupa ang namamatay dahil sa kakulangan ng tubig at pagkain (9,125,000 tao bawat taon!) Marami sa kanila ay mga Muslim o Animista. Sila ay unti-unting namamatay habang pinapanood ang kanilang mga anak na namamatay sa kanilang harapan habang sila ay nanalangin. Gayunpaman, narito na naman ang katahimikan.
- SAKIT:** Ang isang mapagpala na Diyos ay hindi nakikialam o nagpapasya sa mga problema ng sangkatauhan tulad ng sakit, pandemya, mga pagkalaglag, mga depekto sa kapanganakan, kanser, atbp. Sa halip, ang agham ay nagbigay ng mga lunas para sa bulutong-tubig, polio, at peste ng baka. Ang pagbabakuna ay nagbibigay proteksyon laban sa iba pang mga sakit tulad ng trangkaso, Covid-19, tigdás, tigdás-ubo, at rubella.
- KALITUHAN TUNGKOL SA DIYOS:** Ang Diyos ay hindi mukhang nababahala sa pagbibigay-alam sa sangkatauhan kung aling partikular na diyos o mga diyos ang dapat nilang sambahin. Hanggang ngayon, ang sangkatauhan ay sumamba sa higit sa 3,000 na diyos. Bawat araw, ang mga tao mula sa magkakaibang at magsalungat na pananampalataya sa buong mundo ay nagkakaroon ng mga bisyon, mga pangarap, mga karanasang masigla, propesiya, nagsasalita sa iba pang wika, nakakaranas ng “isang naglalagablab sa dibdib,” at nakakaranas ng iba pang mga pambihirang pangyayari na diumano'y “nagpapatunay” na ang kanilang pananampalataya ang pinaka-totoo at pinaka-kanais-nais para sa Diyos.
- KAKULANGAN NG PATUNAY:** May kakulangan ng empirikal at mapatutunayang ebidensya para sa pagkakaroon ng Diyos o kahit para sa ilang mga pangunahing kaganapan sa mga banal na kasulatan. Halimbawa, walang siyentipikong patunay ng isang pandaigdigang baha at walang arkeolohikal na patunay ng Exodo mula sa Ehipto. Ang mga pambihirang pahayag ay nangangailangan ng mga pambihirang patunay.
- MGA KONTRADIKSYON SA MGA BANAL NA KASULATAN:** Ang mga kontradiksyon at hindi pagkakapareho ay laganap. Halimbawa, ang Mateo 27:3-10 at mga Gawa 1:16-19 ay may iba't ibang kwento tungkol sa kamatayan ni Judas Iscariote at sa pagbili ng bukirin ng dugo. Alin ang tama? Sinabi

ng Mateo 2:13-14 na pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, ang Banal na Pamilya ay tumakas patungong Ehipto habang ang Lucas 2:39 ay nagsasabi na bumalik sila sa Galilea. Alin ang tama? Ang dalawang halimbawang ito ay nagpapakita na hindi lahat ng Bibliya ay maaaring o dapat isaalang-alang na literal.

7. **MORAL NA PROBLEMA SA MGA KASULATAN:** Sa OT, ang Diyos ay sinasabing nag-utos sa pagkawasak ng mga Amalekita, kasama na ang hindi lamang sa kanilang mga mandirigma kundi pati na rin ang kanilang mga asawang nagbubuntis, kanilang mga anak, mga hayop, at mga alaga. Sa ibang mga pagkakataon, kapag nanalo sa mga laban, pinapayagan (?) ng Diyos na kunin ang mga asawang ng mga kalaban upang maging mga alipin sa seksuwal ng mga Hebreo. Isang halimbawa pa ay na ang Bibliya ay hindi kailanman nagsasalungat sa pagkaalipin. Ang isang pagbabawal laban sa pagkaalipin ng tao na itinatag bilang ika-11 utos ay tiyak na makakapagligtas sa mga tao sa buong mundo mula sa maraming pagdurusa sa mga nakaraang siglo. Ang mga katangian ng tao tulad ng galit, pagsisipi, paghihiganti, poot, selos, atbp. ay regular na inilalapat sa isang sinasabing perpektong Diyos. Nakikita natin sa mga kasulatan na talagang nilikha ng tao ang Diyos ayon sa kanyang sariling anyo.
8. **MAS MAGAGANDANG EXPLIKASYON NG AGHAM PARA SA MGA PANGYAYARI SA KALIKASAN:** Ang pagsulong ng kaalamang tao mula sa agham ay nagbigay ng mga naturalistikong paliwanag para sa mga sanhi ng mga mapanganib na panahon, bulkan, lindol, at mga sakit sa pag-iisip. Ang mga paliwanag na ito ay mas coherent at pare-pareho kaysa sa mga paniniwalang relihiyoso na nag-uugnay sa mga ito sa banal na parusa o aktibidad ng demonyo.
9. **MGA PAGBABAGO SA RELIHIYOSONG DOKTRINA:** Ang mga paniniwalang relihiyoso ay madalas na nahuhubog ng kontekstong historikal at kultural kung saan sila lumilitaw at madalas na nagbabago at nagmumulat sa paglipas ng panahon. Sa mga synoptic gospel, si Jesus ay isang apocalyptic preacher na nagbabala sa mga tao na magpagsisi dahil ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Hindi niya kailanman idinideklara ang kanyang sarili na Diyos. Ngunit sa Ebanghelyo ni Juan, madalas na ipinapahayag ni Jesus na siya ay kapantay ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni Juan ay isinulat ng mga dekada matapos ang mga synoptic gospel—nagbabago ang teolohiya!
10. **MGA KASULATAN NA ISINULAT NG MGA TAO:** Walang agham o teknolohiya na isiniwalat sa mga kasulatan na mas bagong kaysa sa teknolohiya ng Iron Age. Walang “Tanging Diyos lamang ang makakababatid niyan sa panahong iyon!” na mga bersikulo. Wala tayong mga orihinal na manuskrito o kopya ng mga orihinal na manuskrito. Maraming manuskrito ang hindi magkasundo sa iba pang mga nakopyang manuskrito. Ang mga nahuhulog na tao ay lumilikha, nagsasalin, at nag-iinterpret ng mga nahuhulog na kasulatan.

Ang aking website ay: <https://outsideoftime.space/>

Ang aking audio blog ay: <https://outsideoftime.space/audio/>

Maaari mo akong kontakin sa: shawnjpp@gmail.com

Maraming salamat sa aking asawa sa pag-proofread ng aking pagsusulat at kay ChatGPT 3.5 para sa kanyang kontribusyon.